

เจนนิเฟอร์ อี. โจนส์

ประธานโรตารีสากล ปี 2565-66

สโมสรโรตารีวินเซอร์-โรสแลนด์

ออนแทรีโอ แคนาดา



ประธานโรตารีสากลเจนนิเฟอร์ โจนส์ เป็นผู้ก่อตั้งและประธานของบริษัท มิเดียสตรีทโปรดักชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทสื่อที่ได้รับรางวัลในเมืองวินเซอร์ ท่านเป็นประธานของคณะกรรมการบริหารของมหาวิทยาลัยแห่งมหาวิทยาลัยวินเซอร์ และประธานหอการค้าภูมิภาควินเซอร์-เอสเซกซ์ ท่านได้รับการยกย่องในการบำเพ็ญประโยชน์โดยได้รับเหรียญสันติภาพของ YMCA เหรียญกาญจนาภิเษกวีณาโอลิชาเบทที่ 2 และรางวัลผู้สร้างสันติภาพแห่งปีของมหาวิทยาลัยเวิร์นสเดท ซึ่งเป็นชาวแคนาเดียนคนแรกที่ได้รับรางวัลนี้ นอกจากนี้ยังได้รับปริญญานิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตอีกด้วย

ในฐานะสตรีคนแรกที่ได้รับเลือกเป็นประธานโรตารีสากล ท่านเข้าใจถึงความสำคัญในการดำเนินงานตามถ้อยแถลงเกี่ยวกับความหลากหลาย ความเสมอภาค และการอยู่ร่วมกันของโรตารี ท่านกล่าวว่า “ดิฉันเชื่อมั่นว่าความหลากหลาย ความเสมอภาค และการอยู่ร่วมกัน (Diversity, Equity and Inclusion – DEI) เริ่มต้นจากระดับบน และสำหรับเรานั้น การตระหนักถึงการพัฒนาสมาชิกสตรีและสมาชิกที่มีอายุต่ำกว่า 40 ปี ประชากรเหล่านี้จำเป็นต้องเห็นภาพสะท้อนของพวกเขาในการเป็นผู้นำ” และ “ดิฉันจะเฉลิมฉลองการก้าวหน้าของสมาชิกภาพทั้ง 2 ประเภท ให้ได้ตัวเลขเป็น 2 เท่า ในขณะที่เดียวกันก็จะไม่ลืมภาพรวมครอบครัวของเราทั้งหมด”

ประธานโรตารีสากล เจนนิเฟอร์ โจนส์ เป็นสมาชิกโรตารีตั้งแต่ปี พ.ศ.2540 และทำหน้าที่เป็นรองประธานโรตารีสากล กรรมการบริหาร ผู้นำการอบรม ประธานคณะกรรมการ ผู้ดำเนินการอภิปราย และผู้ว่ากรภาค

ท่านมีบทบาทผู้นำในความพยายามที่จะปรับแบรนด์ โรตารีใหม่ โดยทำหน้าที่เป็นประธานกลุ่มที่ปรึกษาการเสริมสร้างความเข้มแข็งของโรตารีและเป็นประธานร่วมของคณะกรรมการรณรงค์การนำถ้อยหลังไปลิโอสู่การเป็นประวัติศาสตร์ ซึ่งมุ่งหมายจะหาทุน 150 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อความพยายามในการจัดโรคโปลิโอ ท่านยังเป็นผู้นำในรายการทีวีการกุศล #RotaryResponds ในปีพ.ศ. 2563 ซึ่งประสบความสำเร็จและหาทุนได้อย่างมีนัยสำคัญเพื่อการบรรเทาโรค covid-19 และมีผู้ชมมากกว่า 65,000 คน

ประธานโรตารีสากลเจนนิเฟอร์ โจนส์ ได้รับรางวัลบริการเหนือตนเองของโรตารีสากลและรางวัลเกียรติคุณการบำเพ็ญประโยชน์ของมูลนิธิโรตารี ท่านและคู่ครอง-นิค ครายาซิซ (Nick Krayacich) เป็นสมาชิกของสังคมผู้บริจาคอาร์ชคัลมส์ของมูลนิธิโรตารี สังคมผู้บริจาคพอล แฮริส และสังคมผู้บริจาคมรดกและ/หรือผลประโยชน์

ความคิดริเริ่มของประธานโรตารีสากลปี 2565-66

ความหลากหลายเป็นหนึ่งในคุณค่าหลักที่สำคัญของโรตารีและเป็นจุดแข็งที่เป็นเลิศ ประธานโรตารีสากลเจนนิเฟอร์ โจนส์ ทราบว่ายังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องดำเนินการเพื่อมั่นใจได้ว่าวัฒนธรรมของโรตารีแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของเราในเรื่องของความหลากหลาย ความเสมอภาค และการอยู่ร่วมกัน (Diversity, Equity and Inclusion – DEI) ด้วยข้อมูลและคำแนะนำจากคณะกรรมการพิเศษในเรื่อง DEI โรตารีได้เสริมสร้างพันธสัญญาของเราให้เรื่อง DEI เข้มแข็งขึ้น ซึ่งส่งผลให้มีการเน้นความสำคัญในการยกย่องความเสียสละของทุกคน การส่งเสริมความเสมอภาค และการสร้างวัฒนธรรมที่ให้การยอมรับและการอยู่ร่วมกันได้มากขึ้น

ในระหว่างปี 2565-66 ประธานโรตารีสากลเจนนิเฟอร์ โจนส์ ส่งเสริมให้พวกเราทุกคนปฏิบัติหน้าที่ของตนเพื่อมั่นใจได้ว่าโรตารีจะเป็นชุมชนที่ให้การยอมรับและ อยู่ร่วมกันได้โดย:

1. เรียนรู้ให้มากขึ้นเกี่ยวกับ DEI ในโรตารี รวมทั้งความเข้าใจในความหมายและวิธีการยกย่องและยอมรับนับถือความแตกต่างระหว่างกัน
2. พิจารณาว่าเหตุใด DEI จึงเป็นเรื่องสำคัญต่อสโมสรและชุมชน และการใช้หลักการของ DEI จะช่วยทำให้สโมสรเจริญและเข้มแข็งขึ้นได้อย่างไร
3. สร้างความตระหนักเกี่ยวกับ DEI รวมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการ DEI ในสโมสรเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงประชากรในชุมชนได้
4. ดำเนินการเกี่ยวกับ DEI ในสโมสรและชุมชนของเรา เช่น การให้ความรู้แก่ตัวท่านเองเกี่ยวกับกลุ่มด้อยโอกาสในชุมชน เพื่อที่จะเป็นผู้สนับสนุนที่มีความรู้และมีประสิทธิภาพในเรื่อง DEI มากขึ้น

เรียนรู้เพิ่มเติมและปฏิบัติได้ โดยอ่านแผ่นพับของประธานโรตารีสากลเกี่ยวกับ DEI

ประธานโรตารีสากล เจนนิเฟอร์ โจนส์ จะต่อเรื่องความคิดริเริ่มในแนวคิดการส่งเสริมพลังเยาวชนสตรีของประธานโรตารีสากลเซคก้า เมห์ตา โดยตระหนักถึงเยาวชนสตรีที่ได้รับการส่งเสริมพลังให้กลายเป็นสตรีที่มีพลังต่อไป ท่านสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันเกี่ยวกับโครงการการเสริมสร้างพลังเยาวชนสตรีได้ที่ Rotary Showcase

แปลโดยศูนย์โรตารีในประเทศไทย

เมษายน 2565